



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงาน บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแจ้งให้ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และภายหลังหากมีตำแหน่งว่าง เนื่องจากพนักงานบันทึกข้อมูล ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าว หรือจะดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะไม่มสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพุทธิมาลย์ เขียรพิมาย)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
 สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
 (แนบท้ายประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๒	นางสาว ธัญธิกา รอมธรรม
๒	๐๐๑	นาย สหภัทร ตอสูงเนิน
